

เนวินผ่า 'ข้างศึก' วินัย-สปีดบอลดีแก้อีโก้

บวกทัศนคตินักเตะ ในยุคนิชิโนะคุมทัพ

นายเนวิน ชิดชอบ ประธานสโมสร บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวถึงผลงานของทีมชาติไทย ในเกมฟุตบอลโลก 2022 รอบคัดเลือก 2 นัดแรก เปิดบ้านเสมอเวียดนาม 0-0 และบุกชนะ อินโดนีเซีย 3-0 โดยมองว่า มี 2 ปัจจัยสำคัญ คือ ความเชื่อมั่น

■ [อ่านต่อหน้า 15](#)

'ข้างศึก'

□ [ต่อจากหน้า 13](#)

ในเพื่อนร่วมทีมรุ่นเด็ก และเชื่อมั่นในโค้ช จะทำให้การเล่นเป็นทีมเวิร์กกลับมา

บิกบอสปราสาทหลายฟ้า กล่าวว่า สิ่งที่เราเห็นคือวินัยผู้เล่นดีขึ้น สปีดบอลดีขึ้น แต่สิ่งที่จะต้องปรับปรุงได้คือทัศนคติ และอีโก้ในบอล ซึ่งอย่างเดียวที่เป็นจุดอ่อน ยังขาดการเล่นในทีม ข้อต่างแมตช์เสมอเวียดนาม 0-0 กับ ชนะอินโดนีเซีย 3-0 คือ เกมกับอินโดนีเซียมีความเป็นทีม ถ้าไปดูเทปเกมเวียดนามจะเห็นว่ารุ่นใหญ่ ไม่กล้าส่งบอลให้รุ่นเล็ก และคู่แข่งก็อ่านเกมบรู๊นใหญ่ของไทย ทำให้สปีดบอล การเข้าทำมีปัญหา แต่พอแมตช์อินโดนีเซีย รุ่นใหญ่ เริ่มเชื่อรุ่นเล็ก ให้บอลมากขึ้น สปีดบอลเปลี่ยนไป ผลการแข่งเปลี่ยนไป

“เชื่อว่าแมตช์เปิดบ้านเจอยูเออี(สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์-15 ต.ค.) เมื่อทุกคนเริ่มว่าเป็นทีมชาติเท่ากัน อายุไม่สำคัญ มีความสามารถเท่ากัน ความไวใจ ความเชื่อใจในการเล่น จะทำให้ประสิทธิภาพดีกว่า”

นายเนวิน กล่าวต่อว่า อีกอย่างคือ ผู้เล่นไทยเมื่ออยู่กับโค้ชต่างชาติอย่าง อากิระ นิชิโนะ ก็มีความทรงใจ เชื่อในแทคติกของโค้ชสูงกว่าความเชื่อที่มีต่อโค้ชไทย ทำให้ทรงบอลเป็นไปตามความต้องการของโค้ช ตนอยู่กับนักบอลเคยมีประสบการณ์ เมื่อโค้ชไทย นักบอลอาจคิดว่าตัว

เองเก่งกว่า ตอนซ้อมทำตามโค้ช แต่ตอนแข่งทำตามใจตัวเอง

“ต่อไปเมื่อละลายความเชื่อมั่นที่มีต่อโค้ช ละลายความเชื่อมั่นที่มีต่อเพื่อนร่วมทีมได้หมด ไม่แยก เลสิก ไทยลีก เด็ก รุ่นใหญ่ รุ่นเล็ก จะทำให้ระบบทีมกลับมา ฟุตบอลไทยจะเล่น 11 คน จากที่ผ่านมา เล่นแค่ 4-5 คน นี่คือการเห็นผม”

นอกจากนี้ บิกเน กล่าวถึงสถานการณ์การลุ้นแชมป์ไทยลีก ที่บุรีรัมย์ นำห่างคู่แข่งเหลือ 5 นัดว่า สำหรับในไทยลีกต้องแชมป์ ไม่ใช่แค่ชนะ 5 นัดในลีก แต่เป้าหมายคือชนะ 8 แมตช์ รวมบอลถ้วยด้วย เพื่อทริปเปิ้ลแชมป์ เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่า การชิงชัยในลีกปีนี้ เป็นปีที่เครียดหรือไม่เพราะโดน สิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด จี้มาเต็มเดียว นายเนวิน ตอบว่า ไม่มีความเครียด ฟุตบอลไทยลีกเมื่อเหลือ 16 ทีม การเล่นลูลี่ ไม่มีอะไรง่าย ไม่ว่าเจอหัวหรือท้ายตาราง อย่างบุรีรัมย์ กลับมีผลงานเจอบอลทีมใหญ่ดีกว่าทีมเล็ก เพราะฉะนั้นอย่ากะพริบตาใน 5 แมตช์ไทยลีก

ส่วนการเยือน เอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด วันเสาร์ที่ 14 ก.ย. นี้ เวลา 19.00 น. นายเนวิน กล่าวว่า เป็นธรรมชาติ ดูเหมือนกับเช็กลูกถ้วยไม่ ว่า เมืองทอง จะอยู่ที่เท่าไร แต่สำหรับผม เมืองทองคือทีมที่ต้องให้ความสำคัญ และเป็นคู่แข่งถาวร เพราะฉะนั้น ไม่ประมาท แต่ต้องชนะ

เสื้อ 10 ปีบุรีรัมย์รักษาสถาปัตยกรรมราคาเดิม

ขณะเดียวกัน เมื่อ 12 ก.ย. นายเนวิน เป็น

ประธานในงานแถลงข่าว เปิดตัวเสื้อครบรอบ 10 ปี บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ที่โรงแรมอเรียนทิล เรสซิเดนซ์ โดยชุดแข่งฉลองครบทศวรรษปราสาทหลายฟ้า ผลิิตมาจากเส้นใยรีไซเคิลที่ถักทอมาจากขวดพลาสติกใช้แล้ว 17 ขวด ต่อ 1 ตัว ขณะที่ลายบนเสื้อจะเป็นแผนที่ จ.บุรีรัมย์ สื่อถึงการเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คของประเทศไทยในปัจจุบัน จะผลิตแค่ 20,000 ตัว และจะใช้ในโตโยต้า ไทยลีก 2019 นัดเปิดห้าง อารีนา พบ ชัยนาท ออร์บิล ในวันที่ 22 ก.ย.

นายเนวิน กล่าวว่า 10 ปีที่ผ่านมาบุรีรัมย์สามารถนำไปปักหมุดบนแผนที่โลกทั้งเรื่องฟุตบอล, การท่องเที่ยว รวมถึงมอเตอร์สปอร์ตอีก 10 ปีต่อไป จะทำเพื่ออนุรักษ์ รักษาโลก ด้วยการนำวัสดุรีไซเคิลมาใช้ แม้ต้นทุนจะเพิ่มขึ้น 30 เปอร์เซ็นต์ แต่ยอมคงราคาเสื้อเท่าเดิม ซึ่งแต่ละปี บุรีรัมย์จะขายเสื้อราว 8 แสนตัว เป็นหนึ่งในรายได้หลัก

เปิดศึกยู19ไทยพืดเวียดนาม

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ ธนาคารออมสิน จัดแข่งขันฟุตบอลรายการ “GSB Bangkok Cup 2019” รายการพิเศษทีมรุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี จัดที่สนามบุญยะจินดา ระหว่างวันที่ 10-12 ต.ค. มี 4 ทีมเข้าร่วมคือ อุซเบกิสถาน, เกาหลีใต้, ไทย และ เวียดนาม ประการศุภคังนี้ วันที่ 10 ต.ค. อุซเบกิสถาน พบ เกาหลีใต้ เวลา 15.30 น. และ ไทย พบ เวียดนาม เวลา 18.30 น. จากนั้นวันที่ 12 ต.ค. เป็นเกมชิงอันดับ 3 และ ชิงชนะเลิศ เตะ 15.30 น. และ 18.30 น. รายการนี้เป็นการเตรียมตัวก่อนฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี รอบคัดเลือก ที่กัมพูชา เดือน พ.ย.

4โรงเรียนพร้อมลุยจตุรมิตร

เมื่อวันที่ 12 ก.ย. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ในนามเจ้าภาพการจัดการแข่งขัน จัดแถลงข่าวฟุตบอลประเพณีจตุรมิตรสามัคคี ครั้งที่ 29 ซึ่งด้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มี นายจันทน์ภัทร พิบูลวิทิตธำรง ผู้อำนวยการ รร.สวนกุหลาบฯ เป็นประธานแถลงข่าว ที่

จร.สวนกุหลาบฯ คิกฟาดแข่ง 4 รร.ชาย ปีนี้จัดวันที่ 9, 11, 13 และ 16 พ.ย. ที่สนามศุภชลาศัย มาในชื่องาน “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

สำหรับโปรแกรมแข่งขัน วันที่ 9 พ.ย. อัลสั้มซ์ญ์ พบ กรุงเทพคริสเตียนฯ, เทพศิรินทร์ พบ สวนกุหลาบฯ, วันที่ 11 พ.ย. เทพศิรินทร์ พบ อัลสั้มซ์ญ์, สวนกุหลาบฯ พบ กรุงเทพคริสเตียนฯ, วันที่ 13 พ.ย. กรุงเทพคริสเตียนฯ พบ เทพศิรินทร์, อัลสั้มซ์ญ์ พบ สวนกุหลาบฯ ส่วนรอบชิงชนะเลิศ กับชิงที่ 3 วันที่ 16 พ.ย. แต่ละวันเตะ 13.00 น. และ 16.00 น. คู่ชิงชนะเลิศ โทรูฟรี่ยู ถ่ายทอดสด

ส.บอลเร้งกท.ยีนยันราชม้งจ้จัดยู23

ตามที่ประเทศไทย จะเป็นเจ้าภาพฟุตบอลอายุไม่เกิน 23 ปี ซึ่งแชมป์เอเชีย ในต้นปีหน้า ก่อนหน้านี้ การกีฬาแห่งประเทศไทย(กกท.) แจ้งมายัง สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยว่า สนามสมโภช 700 ปี เชียงใหม่ ที่อยู่ในการดูแลของ กกท.จะปรับปรุงไม่ทัน ไม่สามารถจัดแข่งได้ นั้น พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธ์ม่วง นายกสมาคมลูกหนังไทย กล่าวว่า นอกจากสนามเชียงใหม่แล้ว ตอนนี้กำลังรอคำตอบยืนยันจาก กกท. ว่า ราชม้ง คลากีฬาสถาน จะรับทันส่งมอบในเดือนธ.ค.หรือไม่ ถ้า กกท.ยีนยัน สม่มาทก็เื่อใจ แต่หากไม่มั่นใจ ขอให้แจ้งโดยเร็ว เพื่อที่สมาคมฯ จะได้ดำเนินการหาสนามอื่นของสโมสร เนื่องจากถ้าไปใช้สนามดังกล่าว ก็ต้องดำเนินการปรับปรุงด้วยเช่นกัน ส่วนสนามติณสูลานนท์ กำลังรอคำตอบจากจังหวัดสงขลา ขณะที่ สนามภายในม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เื่อว่าปรับทัน.